

เมอรา นำทีมสื่อสัมผัสชีวิตนักเตะไทยในต่างแดน ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย



บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุทดแทนไม้แบรินด์ เมอรา และกระเบื้องหลังคาตราห่าห้วง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและเยาวชนไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล ด้วยทริปที่นำคณะสื่อมวลชนพร้อมแฟนบอลเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสชีวิตนักเตะไทยในต่างแดน เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักฟุตบอลไทยที่ค้าแข้งในเจ ลีค ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2560

ทริป เมอรา พาเที่ยวฮอกไกโด เซียร์บอลติดขอบสนาม ที่ผ่านมา มุ่งเป้าให้สื่อมวลชนได้สัมผัสการใช้ชีวิตของนักเตะไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างแดน เพื่อนำเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนไทยต่อไปหวังปลูกกระแสให้เกิดการพัฒนาตัวเองสู่ระดับสากล และเพื่อผลักดันทีมชาติไทยให้มีศักยภาพในอนาคต โดยทริป เมอรา ครั้งนี้นำโดยนายประกรณ์ เมฆจำเรียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายถิรชัย วุฒิชธรรม ได้นำคณะสื่อมวลชน แฟนบอล ผู้โชคดี พร้อมด้วยเมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร นายก้องภพและนางพรสวรรค์ สรงกระสิทธิ์ และตัวแทนจำหน่าย เมอรา รวมกว่า 30 ท่าน ร่วมสัมผัสชีวิตนักเตะไทยในต่างแดนและให้กำลังใจเมสซี่ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ตัวแทนนักฟุตบอลไทยที่สร้างชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ติดขอบสนามซัปโปโร โดม สเตเดียม ในแมตช์เจ ลีค ระหว่างทีมคอนซาโดเล ซัปโปโร และ อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ ซึ่งทริปนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนทั้งในไทยและในญี่ปุ่น สร้างกระแสให้เยาวชนคนไทยและคนญี่ปุ่นหันมาชื่นชมนักกีฬาไทยที่มีความสามารถและเป็นตัวแทนชาวไทยสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ

นายประกรณ์ เมฆจำเรียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมอรา ขอร่วมเป็นอีกแรงใจในการกระตุ้นสร้างศักยภาพนักกีฬาและเยาวชนไทยให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการพาสื่อมวลชนและแฟนบอลร่วมเดินทางไปครั้งนี้ ก็เพื่อให้รับรู้ถึงการใช้ชีวิต การปรับตัว และการหมั่นฝึกซ้อมของนักเตะที่มาค้าแข้งต่างบ้านต่างเมือง พร้อมกับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ให้กำลังใจ เจ ชนาธิป หนึ่งในตัวแทนนักกีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย ซึ่งสิ่งสำคัญก็เพื่อกระตุ้นให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้มองไกลไปถึงความมุ่งมั่นระดับนานาชาติ สำหรับทริปนี้ เราก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสื่อมวลชน ที่ช่วยส่งผ่านแรงบันดาลใจที่ดีนี้ไปสู่ักกีฬาและเยาวชนในประเทศไทยต่อไป”

ด้านนายก้องภพ สรงกระสินธ์ คุณพ่อของเมสซี่ เจ ชนาธิป ที่เดินทางกับทริปนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจและกล่าวว่าอย่าท้อ พร้อมขอบคุณ เมอรา ที่ได้พาตนเอง คุณแม่พรสวรรค์ เมย์ พร้อมสื่อและผู้โชคดีกว่า 30 คน มาร่วมสัมผัสชีวิตและให้กำลังใจ เจ ถึงขอบสนาม”